

โครงการวิจัยที่เข้ารอบประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 13.00 น. มีดังนี้

หมายเหตุ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่มีรายชื่อโครงการเข้ารอบประชุมพิจารณาจริยธรรมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว เตรียมความพร้อม (stand by) หากคณะกรรมการในที่ประชุม มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการวิจัยของท่าน ทางคณะกรรมการจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือให้ทางเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งให้ท่านเข้ามาชี้แจงในที่ประชุม(อาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

No.	ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย	ID	ชื่อโครงการวิจัย	หมายเหตุ
1	ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร	498	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาระหว่างสารสกัดจากกัญชา และ ยา ทาสเตียรอยด์ ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง	พิจารณาวาระ สืบเนื่อง
2	ผศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร	499	การศึกษาประเมินประสิทธิผลของการรักษาโรคสะเก็ดเงินบริเวณหนังศีรษะด้วยสารสกัด จากกัญชา	พิจารณาวาระ สืบเนื่อง
3	น.ส.จิตาภา อมฤตชัชวาลย์	550	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผ่นรองรองเท้าจากการพิมพ์เท้าด้วยแผ่นโฟมและ แป้งโดในผู้ป่วยโรคพังผืดฝ่าเท้าอักเสบ	พิจารณาวาระ สืบเนื่อง
4	นพ. กษิต ศักดิ์ศิริสัมพันธ์	626	การศึกษาปริมาณซีเอ็มวีในเลือดและน้ำล้างปอดและถุงลมในการวินิจฉัยผู้ป่วยปอด อักเสบจากซีเอ็มวีและผลลัพธ์ของโรคในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	พิจารณาวาระ สืบเนื่อง
5	นพ.ภูวีส ชินวัฒนวงศ์วาน	823	ความเร็วของจังหวะในการแกว่งแขนออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อการเผาผลาญไขมันใน ผู้สูงอายุ	วาระเพื่อการพิจารณา

No.	ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย	ID	ชื่อโครงการวิจัย	หมายเหตุ
6	พญ.วีรยา มานามวีรสิทธิ์	704	การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการฉีดไตรแอมซิโนโลนขณะผ่าตัดครั้งเดียวและการฉีดไตรแอมซิโนโลนต่อเนื่อง ในการผ่าตัดแผลเป็นนูนคิลอยด์ ในคนไทย	วาระเพื่อการพิจารณา
7	นพ.โจ อารีจันทัพนัน	829	การศึกษาหาและเพิ่มความแม่นยำของการใช้ซิลิโคนภายนอกเพื่อประเมินขนาดเต้านม หลังการผ่าตัดเสริมเต้านม	วาระเพื่อการพิจารณา
8	รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน	809	การศึกษาประสิทธิผลของครีมที่มีส่วนผสมของไทอามิดอล ร่วมกับเครื่องเลเซอร์คิวสวิตซ์ เอนดีแยมกชนิดพลังงานต่ำ 1,064 นาโนเมตร ในการรักษาฝ้าชนิดผสมในชาวเอเชีย	วาระเพื่อการพิจารณา
9	รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน	810	การศึกษาประสิทธิผลของครีมที่มีส่วนผสมของสารไทอามิดอลในการรักษาภาวะผิวแห้ง คล้ำจากแสงยูวีบี	วาระเพื่อการพิจารณา
10	รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน	811	การศึกษาประสิทธิผลของครีมที่มีส่วนผสมของสารไทอามิดอลในการป้องกันภาวะผิวแห้ง คล้ำจากแสงยูวีบี	วาระเพื่อการพิจารณา
11	พญ.นรินทร์ คงเจริญสกุล	792	ระดับ Growth Factors ของเกล็ดเลือดใน Human Platelet Lysate	วาระเพื่อการพิจารณา
12	นพ.ธนิษฐ์ วีระพงษ์	789	การศึกษาเปรียบเทียบความไม่ด้อยกว่าของหุ่นพิมพ์เท้าจากโพลีเมอร์และแป้งโด	วาระเพื่อการพิจารณา

No.	ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย	ID	ชื่อโครงการวิจัย	หมายเหตุ
13	อ.นพ.กุลวัฒน์ จีระแพทย์	815	การศึกษาผลของยาแมนนิทอลต่อการหย่อนเนื้อสมองในผู้ป่วยที่ไม่มีหลักฐานของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงที่มาเข้ารับการผ่าตัดสมองบริเวณเหนือ tentorium (supratentorial craniotomy)	วาระเพื่อการพิจารณา
14	อ.นพ.จักรพงษ์ อรพินท์	821	อุปกรณ์ตรวจวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของกระดูกฝ่าเท้าที่หนึ่งชนิดใหม่	วาระเพื่อการพิจารณา
15	น.ส.อัจฉรา ธาตุชัย	806	ภาวะโภชนาการของผู้ต้องขังสูงอายุ	วาระเพื่อการพิจารณา